



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เคลื่อนไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนตามลำดับ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงและมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12 ม.ค. มีฝนน้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12 ม.ค.มีฝนน้อยละ 60 ของพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 68.1 มม. ที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 21.0 °ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 ม.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง กับมีอากาศเย็นโดยทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 ม.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ภายใต้นี้จะมีฝนลดลง บริเวณพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูก รวมทั้งควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

- นอกจากนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

- เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร ในช่วงแล้ง ซึ่งปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย